

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ รวบรวมรายงานผลระดับ มหาวิทยาลัย	ผู้กำกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่า					
เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้จากการวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา	3.5.1 อัตรารายได้จากการวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา/ การบริการวิชาการเชิงวิจัย (เทียบกับรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	มหาวิทยาลัย (0.5)	สถาบันวิจัยและพัฒนา UBI	รองฯ วิจัย
เป้าประสงค์ 3.6 มหาวิทยาลัยมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นจากการกระบวนกรบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย	3.6.1 ร้อยละของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในปีนั้น และเกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	20		รองฯ วิจัย
	3.6.2 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการและเป็นผู้ประกอบการใหม่ในปีนั้น	ราย	10		รองฯ วิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน มุ่งสู่ Smart University					
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการที่รวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา และการเรียนการสอน พัฒนาไปสู่ Smart University	4.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน	4	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นผลงาน และส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	4.2.1 ระดับความสุขในการทำงาน	คะแนน	4	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
	4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ	ร้อยละ	80	สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (SDG, UI Green)	4.3.1 ผลการจัดอันดับ UI Green Metrics World University Ranking	อันดับ	ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง UI Green	สำนักงานอธิการบดี (งานอาคารสถานที่)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.2 ผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings	อันดับ	ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง SDGs	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.3 ผลการจัดอันดับ Webometric	อันดับ	ดำเนินงานตามเกณฑ์Webometric	สำนักคอมพิวเตอร์	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน